

Bài Học 6

*30 Tháng 4–6 Tháng 5

Áo Của Ê-li Và Của Ê-li-sê



Đọc Kinh Thánh Nghiên Cứu Tuần Này: 1 Các Vua 19:1-19; 2 Sa-mu-ên 10:3, 4; Ê-xê-chi-ên 16:15, 16; 1 Các Vua 21:21-29; 2 Các Vua 2:1-18.

Câu Gốc: “Vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải, và sự hối cải dẫn đến sự rỗi linh hồn; về sự đó người ta chẳng hề ăn năn, còn sự buồn rầu theo thế gian sanh ra sự chết” (2 Cô-rinh-tô 7:10).

Rất ít nhân vật trong Kinh Thánh có một đời sống sôi nổi hơn tiên tri Ê-li. Thật là một chuyện tích tuyệt vời về đức tin, sự kiên nhẫn, và về quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời trong thế giới này.

Hôm nay, trong đức tin của người Do Thái, Ê-li vẫn còn là một vĩ nhân. Người vẫn được tôn trọng hơn bất cứ vị lãnh đạo nào trong Kinh Thánh.

Thí dụ, trong mỗi lễ Vượt qua, một ly rượu nho đặc biệt được đổ đầy và đặt trên bàn lễ Vượt qua. Trong buổi lễ, một cửa đặc biệt được mở rộng. Mọi người đứng lên để tiên tri Ê-li vào và uống. Vào buổi lễ cắt bì, một chiếc ghế (“ghế của Ê-li”) được dành riêng như một phần của nghi lễ. Và vào cuối ngày Sa-bát, người Do Thái hát về Ê-li. Họ hy vọng người sẽ đến “mau chóng, trong thời chúng ta . . . cùng với Đấng Mê-si, con vua Đa-vít, để cứu chúng ta.”

Một thí dụ về Ê-li quan trọng thế nào đối với sự suy nghĩ của người Do Thái ở trong sách Ma-thi-ơ. Phi-e-rơ nói rằng một số người nghĩ Đức Chúa Giê-su là Ê-li (Ma-thi-ơ 16:14).

Tuần này chúng ta sẽ nghiên cứu về Ê-li và áo choàng của người. Chúng ta sẽ học những bài học thuộc linh mà Ê-li và áo này có thể dạy chúng ta.

“Một Tiếng Êm Dịu Nhỏ Nhẹ”

Đời sống của Ê-li được miêu tả trong 1 và 2 Các Vua. Hai sách này cho thấy Ê-li đã can đảm ra sao khi đối diện các vua và sự đe dọa của họ trên sự sống ông. Nhưng có một thí dụ đặc biệt là khi một hoàng hậu gian ác đe dọa, thì ông chạy để cứu mạng sống mình.

Trong 1 Các Vua 18, Ê-li cầu xin lửa giáng xuống trên núi Cạt-mên. Ông đã giết các tiên tri của Ba-anh. Và ông báo cho A-háp biết là trời sắp mưa. Quyền lực của Đức Chúa Trời giáng trên Ê-li và người thất lũng chạy trước A-háp cho đến khi tới Gít-rê-ên, khoảng 20 dặm.

Nhưng trong chương sau, cũng người này của Đức Chúa Trời lại cho thấy một mặt khác của ông.

Chúng ta học được bài học thiêng liêng nào trong 1 Các Vua 19:1-4, vì có những lúc đời sống thuộc linh của mình xuống thật thấp dù chúng ta có sống gần gũi thế nào với Đức Chúa Trời?

Nhưng Chúa vẫn cần dùng Ê-li, ngay cả sau lời cầu nguyện tuyệt vọng của ông. Đức Chúa Trời vẫn cho Ê-li bằng chứng hùng hồn về tình yêu thương của Ngài đối với ông và Ngài vẫn chú trọng đến sự sống của Ê-li.

Trong 1 Các Vua 19:13, chúng ta thấy Ê-li lấy áo choàng bao phủ mặt mình. Hành động này mang ý nghĩa gì?

Thật rất thú vị khi biết Ê-li thấy một ngọn gió mạnh, cơn động đất, và đám lửa. Nhưng những việc đó không khiến Ê-li lấy áo choàng bao phủ mặt mình. Chỉ khi có sự hiện diện của Chúa trong “tiếng êm dịu nhỏ nhẹ” khiến người làm như vậy. Điều này cho thấy sự sợ hãi, tôn kính, và tự bảo vệ của Ê-li.

Điều Ê-li cần học là trận gió mạnh không nói lên hình ảnh thật của Thần Đức Chúa Trời. Ê-li nghe tiếng Chúa phán một cách êm dịu truyền ông phải làm gì, và ông đã vâng theo tiếng nói này.

Làm thế nào chúng ta có thể học để nhận ra tiếng Chúa phán với chúng ta. Quan trọng hơn là câu hỏi này: chúng ta có làm theo điều mình nghe, hay từ chối để nghe “tiếng êm dịu nhỏ nhẹ” nói với linh hồn chúng ta? Câu trả lời của bạn nói gì về bạn?

Sự Thay Đổi Áo

Sau một buổi biểu diễn tuyệt vời về quyền phép Đức Chúa Trời tại núi Cạt-mên, Ê-li than phiền rằng ông là người duy nhất còn lại trung tín với Chúa. Dường như Chúa không quan tâm đến lời than phiền của ông. Nhưng khi ông nói xong, Chúa truyền cho ông mạng lệnh. Ê-li sẽ xức dầu cho hai vua và Ê-li-sê.

Ê-li làm theo lệnh truyền của Chúa để tìm người kế vị. Ông đến gặp con của Sa-phát đang cày ruộng có mười hai đôi bò. Có thể Ê-li vẫy tay cho Ê-li-sê chú ý. Sau đó Ê-li-sê ngừng làm việc và đợi nghe sứ điệp của Ê-li.

Trong 1 Các Vua 19:19, Ê-li-sê được kêu gọi thế nào nơi đồng ruộng?

Chúng ta không nghe Ê-li-sê nói hay đáp lại sự kêu gọi của Ê-li. Nhưng chúng ta biết Ê-li-sê chấp nhận sự kêu gọi đó. Bấy giờ Ê-li ném áo choàng mình, một biểu hiệu cho những trách nhiệm của ông là tôi tớ Đức Chúa Trời, trên vai Ê-li-sê (xin đọc Dân số Ký 20:28). Biểu hiệu này rất rõ ràng. Bây giờ Ê-li-sê được ban cho sự kêu gọi thánh.

Trong những biến cố khác của Kinh Thánh, một áo choàng không phải luôn là thí dụ của việc Đức Chúa Trời kêu gọi để hầu việc Ngài. Tư tưởng “áo choàng” được dùng thế nào trong những câu này: Gióp 1:20; Thi thiên 109:29; Giu-đe 22, 23; 2 Sa-mu-ên 10:3, 4; Ê-xê-chi-ên 16:15, 16?

Áo choàng của Ê-li nghĩa là sự trung tín và trách nhiệm. “Đức Chúa Trời hướng dẫn Ê-li để tìm người thay thế. Ê-li đi ngang qua đồng bằng mà Ê-li-sê đang cày. Ê-li đặt lên vai Ê-li-sê chiếc áo choàng thánh. Trong thời kỳ đói kém, gia đình Sa-phát biết công việc và sứ mạng của Ê-li-sê. Và bây giờ Thần của Đức Chúa Trời hướng dẫn Ê-li-sê để hiểu ý nghĩa hành động của Ê-li. Đối với Ê-li-sê đó là dấu hiệu Đức Chúa Trời đã kêu gọi ông để thay thế Ê-li.” – Phỏng trích Ellen G. White, *Prophets and Kings*, tr. 219, 220.

Hãy nghĩ về một vật có thể có hai mặt, tốt và xấu, tùy thuộc vào cách nó được dùng như thế nào. Bạn dùng các vật trong đời bạn thế nào? Bằng những hành động mình, bạn đã cho chúng những ý nghĩa gì? Chúng tượng trưng gì đối với bạn, và tại sao?

Việc Mặc Bao Gai

Trong chuyện Ê-li, áo cũng là một biểu hiệu quan trọng trong đời sống của những nhân vật khác.

A-háp, vua của Y-sơ-ra-ên, muốn mua vườn nho gần bên đền vua. Vườn nho này thuộc về Na-bốt, người Gít-rê-ên. Khi biết Na-bốt từ chối, Giê-sa-bên tức giận và lập mưu giết Na-bốt để chiếm lấy vườn nho của người. Sau khi Na-bốt chết, A-háp đến chiếm vườn nho, nhưng vua không biết rằng Đức Chúa Trời đã truyền tiên tri Ê-li đến gặp ông tại đó.

“Đức Giê-hô-va phán như vậy: Người há đã giết người, và bây giờ lại chiếm lấy cơ nghiệp nó sao? Người phải tiếp rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: Ở tại chỗ mà chó liếm huyết của Na-bốt, thì chó cũng liếm chính huyết của người” (1 Các Vua 21:19).

Sứ mạng của Ê-li là phải nói với A-háp về nhiều vấn đề nghiêm trọng. Việc này đã gây nhiều căng thẳng cho Ê-li, nhưng người có vẻ mạnh dạn và sẵn sàng làm theo mạng lệnh của Chúa, dù biết mạng sống mình có thể bị nguy hiểm. Bây giờ Ê-li phải nói cho A-háp sự trừng phạt của Chúa đối với A-háp, đặc biệt về việc chó sẽ liếm huyết vua.

Chúng ta giải nghĩa thế nào câu trả lời của A-háp trong 1 Các Vua 21:21-29, đặc biệt sau những lời nói về A-háp thuộc hạng người nào?

Khi A-háp nghe những lời đó, ông hạ mình rất khiêm tốn xuống trước mặt Chúa (1 Các Vua 21:27). Vua xé quần áo mình, mặc bao gai và nhịn đói. Phần còn lại của chương này nói về sự ăn năn thành thật của A-háp. Sự xé quần áo tiêu biểu cho sự kinh khủng và buồn thảm. Điều này cho thấy A-háp thật sự chấp nhận lẽ thật về những điều Ê-li nói với ông. Câu này không nói sự ăn năn sâu xa thế nào và được bao lâu, mà việc xé quần áo bày tỏ sự thành thật của lòng A-háp vào lúc đó.

“Vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải, và sự hối cải dẫn đến sự rỗi linh hồn; về sự đó người ta chẳng hề ăn năn, còn sự buồn rầu theo thế gian sanh ra sự chết” (2 Cô-rinh-tô 7:10). Câu này nghĩa là gì? Chúng ta có thể áp dụng lời cảnh cáo này thế nào trong đời sống mình?

Ê-li Được Cất Lên

Bất cứ điều gì người ta có thể nói về Ê-li, ông chắc chắn thấy thú vị về điều đó. 2 Các Vua 1 kể một câu chuyện hay đưa đến một câu chuyện hay khác trong chương kế tiếp. Nếu có thể nói về người nào, dùng câu ngắn ngữ “đi lên trong cơn gió lốc với vinh quang,” đó là Ê-li.

Xin đọc 2 Các Vua 2:1-8 và trả lời những câu hỏi sau đây:

1. Tại sao Ê-li-sê từ chối không lìa khỏi Ê-li, ngay cả khi Ê-li yêu cầu ông ba lần dừng theo mình?

2. Tại sao Ê-li-sê xé áo mình? Có phải vì tang chế hay điều gì khác? Nếu có, điều đó là gì?

Câu trả lời của Ê-li-sê cho thấy người rất bị kích động và biết ơn. Đúng, Ê-li-sê đã thấy xe lửa và ngựa lửa. Đúng, ông sẽ được gấp đôi quyền lực của Ê-li. Việc xé áo thường chỉ về sự tang chế. Nhưng lần này Ê-li-sê có thể có những cảm xúc mạnh nên ông xé áo mình để bày tỏ lòng biết ơn. Ê-li-sê có trong tay áo choàng của Ê-li. Ê-li-sê xé áo mình cũng có thể là một dấu hiệu ông muốn bỏ áo mình và mặc áo của Ê-li.

Lúc đầu, khi Ê-li ném áo mình cho nông dân Ê-li-sê, cả hai đều biết hành động này tiêu biểu cho sự kêu gọi để hầu việc Đức Chúa Trời. (Nhưng chắc chắn Ê-li-sê đã trả lại áo đó cho Ê-li). Bây giờ Ê-li-sê có áo này làm của mình, có nghĩa rằng Ê-li-sê phải gánh những trách nhiệm lãnh đạo như Ê-li đã làm.

Xin lưu ý lời Ê-li-sê yêu cầu Ê-li. (Việc này nhắc nhở bạn điều gì?) Những lời của Ê-li-sê nói lên bản tính của ông. Điều này cho thấy Ê-li-sê là một người thay thế xứng đáng để mặc áo của một tiên tri vĩ đại (Ê-li), người sắp được “cất lên” khỏi thế giới này.

Có bức tranh lớn hơn nào trong đời sống mà chuyện tích này đem đến cho chúng ta? Thí dụ, chúng ta có thường xuyên có một quan niệm hạn hẹp về thế giới và quên rằng Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-su, và các thiên sứ là những nhân vật gần gũi với chúng ta?

Áo Của Ê-li-sê

Chúng ta nghĩ đến chuyện gì khi đọc 2 Các Vua 2:13, 14? Có biểu hiện quan trọng nào chúng ta thấy ở đây?

Xin đọc 2 Các Vua 2:15-18. Hãy đặt mình vào địa vị các tiên tri từ Giê-ri-cô. Tại sao họ muốn tìm Ê-li, mặc dù họ biết người đã được cất lên trời?

Những câu trước cho chúng ta thấy các tiên tri biết Ê-li sẽ đã được cất lên trời. Câu này không nói các tiên tri thấy ông được cất lên trời. Nhưng, điều đó không hề gì, vì họ biết rằng “Thần của Đức Giê-hô-va” đã đem Ê-li đi. Nhưng họ không biết Thần đã đem người đi đâu. Vì lý do nào đó, các tiên tri tin rằng họ có thể tìm được Ê-li “ở trên núi hay trong thung lũng nào” (câu 16). Có thể họ không nghĩ rằng một người được cất lên trời như vậy. Họ đoán Chúa đã làm điều gì cho ông. Ê-li-sê nói họ đừng đi tìm Ê-li, nhưng họ cứng đầu không nghe và cố đi tìm người. Có lẽ các tiên tri sẽ hiểu việc gì xảy ra khi họ không thể tìm thấy Ê-li. Tuy nhiên, họ vẫn còn nghi ngờ. Họ nghĩ có lẽ Chúa đặt người trên núi hay trong thung lũng nào đó mà họ chưa tìm thấy?

Dù chúng ta có kinh nghiệm gì hay thấy những phép lạ nào, cuối cùng chúng ta vẫn cần phải dùng và bày tỏ đức tin. Nếu không, chẳng sớm thì muộn, sự nghi ngờ sẽ len lỏi vào, và kinh nghiệm theo Chúa của chúng ta sẽ bị thử thách trầm trọng.

Hãy nghĩ về một số kinh nghiệm sâu xa mà bạn có với Chúa. Chắc chắn vào lúc đó và ngay sau đó, đức tin của bạn rất mạnh. Nhưng kinh nghiệm có thể phai dần theo thời gian. Tại sao điều quan trọng là bạn làm những việc để giữ đức tin mình vững mạnh mỗi ngày?

Nghiên Cứu Bổ Túc: Xin đọc Ellen G. White, “Seth and Enoch,” tr. 88, trong *Patriarch and Prophets*; “From Jezreel to Horeb,” “What Does Thou Here?” và “In the Spirit and Power of Elias,” tr. 155-189, trong *Prophets and Kings*.

“Ê-li đã được về trời mà không phải trải qua sự chết. Ông tiêu biểu cho những người còn sống trên thế gian khi Đấng Christ tái lâm. Ông cũng tiêu biểu cho những người sẽ được “biến hóa, trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; . . . kẻ chết đều sống lại. . . . Và, thể hay hư nát này phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết này phải mặc lấy sự không hay chết” (1 Cô-rinh-tô 15:51-53). Đức Chúa Giê-su mặc áo sự sáng của thiên đàng. Ngài sẽ hiện ra ‘lần thứ hai, không phải để cất tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài’ (Hê-bơ-rơ 9:28). Ngài sẽ ngự ‘trong sự vinh hiển của Cha Ngài mà đến với các thiên sứ thánh’ (Mác 8:38).” – Phỏng trích Ellen G. White, *The Desire of Ages*, tr. 422.

Đề Tài Thảo Luận:

- 1 Chúng ta phải làm gì để giúp mình nghe được “tiếng êm dịu nhỏ nhẹ”? Có điều gì chúng ta làm khiến việc đó khó khăn, hay không thể được? Tội cố chấp làm chúng ta “bị nặng tai” thế nào?
- 2 Giả sử bạn đang bị nản chí, nặng nề hơn sức bạn có thể chịu được. Làm thế nào bạn biết, như Ê-li, là Chúa ở gần và chăm gìn bạn?
- 3 Áo choàng của Ê-li tiêu biểu cho sự giao lại chức vụ cho Ê-li-sê. Điều này nói lên việc thay đổi những người lãnh đạo trong hội thánh ngày nay. Phương pháp thay đổi những người lãnh đạo được áp dụng ra sao? Làm thế nào để chắc rằng chúng ta chọn đúng người?
- 4 “Sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải, và sự hối cải dẫn đến sự rỗi linh hồn; về sự đó chúng ta chẳng hề ăn năn, còn sự buồn rầu theo thế gian sanh ra sự chết” (2 Cô-rinh-tô 7:10). Câu này nghĩa là gì, và chúng ta học được gì về sự khác biệt giữa sự ăn năn thật và ăn năn giả?
- 5 Trong bài học ba tháng này về áo xống, chúng ta có nhiều biểu hiệu. Biểu hiệu là gì? Chúng được giải nghĩa như thế nào? Chúng ta cho các biểu hiệu những ý nghĩa nào? Những ý nghĩa này nói lên điều gì về chúng ta?